



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๕๖๕๗

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ


(นางสิริกาญจน์ สุธวนิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ศูนย์บริการ กรุงเทพมหานคร
วัด ไร่ อ่างทอง กรุงเทพมหานคร



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ www.prbangkok.go.th www.bangkok.go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 176/2565 วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

ข่าวผู้บริหาร

- ☞ กทม. ขอบคุณมูลนิธิกาญจนบารมี ตรวจสอบโครงการมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ฟรี 3,000 คน
- ☞ กทม. รับมอบประกันอุบัติเหตุคุ้มครองพนักงานกวาด 9,079 คน พร้อมรับมอบหมวกกันน็อก 300 ใบ สร้างกำลังใจและหลักประกันแก่พี่น้องผู้เสียสละเพื่อกรุงเทพฯ
- ☞ นโยบายกทม. ไม่ซับซ้อน อยากให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กทม. จะทำทุกอย่างเต็มที่
- ☞ เยี่ยมชมชุมชนต้นแบบการแยกขยะ ตรวจสอบ BFC เขตบางบอน เตรียมปลูกต้นไม้ถนนนิคมถนนพรมแดน เร่งแก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ปรับปรุงสวนเดิมพร้อมสร้างสวนใหม่เป็นสวน 15 นาที

ข่าวสภากทม.

- ☞ เปิดประชุมสภากทม. สมัยที่ 4 นัดแรก ร่วมเกาะติดประเด็นร้อนปัญหาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมกัน 5 ต.ค. นี้

ข่าวสำนักงานเขต

- ☞ พญาไทนัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ และขยะอันตราย
- ☞ ประเวศตรวจตลาดเพื่อสุขลักษณะของผู้บริโภค
- ☞ บางนาตั้งด่านตรวจควันดำ ป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5
- ☞ หลายเขตตรวจรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ☞ ประเวศทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
- ☞ บางนาประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกิน ประจำปี 2566

ช่องทางติดตามสถานการณ์น้ำ สถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร : <https://dds.bangkok.go.th> เว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ : <https://www.prbangkok.com> Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร : @BKK_BEST Facebook : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ Twitter : @BKK_BEST Twitter : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

หากพบเห็นน้ำท่วมขังเร่งได้ที่ ทราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue) สายด่วน 1555 ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทร. 0 2248 5115 (สำหรับถนนสายหลัก)

ข่าวผู้บริหาร

กทม. ขอขอบคุณมูลนิธิกาญจนบารมี ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสฟรี 3,000 คน

(3 ต.ค. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานเปิดโครงการ “ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านม” (BREAST CANCER AWARENESS MONTH) ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส จำนวน 3,000 คน ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เนื่องในโอกาสที่เดือนตุลาคม เป็นเดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และห้างเอสโก้ โลตัส จัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนและสาธารณะ ให้ทราบถึงภัยของมะเร็งเต้านม และร่วมกันป้องกัน โดยตั้งจุดบริการที่พิพิธภัณฑสถานเด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน เคหะชุมชนหัวหมาก และบริเวณห้างโลตัสพระราม 4 โลตัสบางแค และอีกหลายสาขา ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3 - 30 ตุลาคม 2565

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในนามของกรุงเทพมหานคร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เนื่องในโอกาส “ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 กรุงเทพมหานครขอขอบคุณมูลนิธิกาญจนบารมีที่ได้สนับสนุนการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก ให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาสในชุมชนของกรุงเทพมหานคร โดยมีหลายภาคส่วนร่วมให้การสนับสนุนโครงการ ให้สตรีกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก วินิจฉัยความผิดปกติ เพื่อส่งต่อสู่ระบบการรักษาได้อย่างทันเวลาที่ ช่วยลดอุบัติการณ์การพบมะเร็งเต้านมในระยะสุดท้าย และลดอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม

สำหรับกิจกรรมวันนี้จัดขึ้นที่ พิพิธภัณฑสถานเด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 ท่งครุ ภายในศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) เขตทุ่งครุ โดยมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี ประธานหลักสูตร HIDA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการบริษัท-รัฐสัมพันธ์ โลตัส คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มูลนิธิกาญจนบารมี ประธานกรรมการบริษัท เอ็ม พี กรุ๊ป จำกัด รองอธิบดีกรมอนามัย ผู้อำนวยการเขตบางแค ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ

----- (พัทธนันท์...ส.ปส. รายงาน)

กทม. รับมอบประกันอุบัติเหตุคุ้มครองพนักงานกวาด 9,079 คน พร้อมรับมอบหมวกกันน็อก 300 ใบ สร้างกำลังใจและหลักประกันแก่พี่น้องผู้เสียสละเพื่อกรุงเทพฯ

“วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มีการมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุให้กับพนักงานกวาดถนนของเราทั้ง 50 เขต รวมทั้งหมด 9,079 คน เพื่อสร้างความมั่นใจ ซึ่งเราไม่อยากจะ ไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้น แต่อย่างน้อยก็เพื่อเป็นหลักประกันในการดูแลพี่น้องที่ทำงานเพื่อ กทม. รวมถึงเป็นการสร้างกำลังใจให้พวกเขาได้รู้สึกว่ามีคนเห็นความสำคัญของเขา เพราะพี่น้องเหล่านี้เป็นคนที่เสียสละ ตอนที่พวกเขาอยู่หน้ารถ เขาก็ออกมาเพื่อกวาดถนนกันตั้งแต่ตี 4 ตี 5 แล้ว ถ้าไม่มีพวกเขาสักวันเดียว กรุงเทพฯ คงจะรก” นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในโอกาสรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานกวาดถนนของกรุงเทพมหานคร จากสมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัทสมาชิกร่วม ในวันนี้ (3 ต.ค. 65) ณ อาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย เขตพระโขนง

จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมวกกันน็อกสำหรับกลุ่มพนักงานกวาดถนนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 300 ใบ จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมร่วมปลูกต้นไม้หน้าอาคารสมาคมฯ และรับชมการนำเสนอรูปแบบของธนาคารน้ำใต้ดินหนองฮีโมเดล ซึ่งช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมให้ชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณชั้น 5 อาคารสมาคมฯ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จริง ๆ แล้วเราได้มีความร่วมมือกันมาตั้งแต่เรื่องหมวกกันน็อกของเด็กแล้ว ซึ่งได้ไปตรวจแถว ๆ สวนลุมฯ บ่อย เพราะมีโรงเรียนสวนลุมพินี พบว่าเด็ก ๆ ก็ใส่มาเยอะ และได้ให้เด็ก ๆ ชักชวนพ่อแม่ให้ใส่หมวกด้วย ซึ่งเดี๋ยวจะมีโครงการติดตามความคืบหน้าต่อไป

ตอนนี้ให้พี่ ๆ พนักงานกวาดช่วยดูเรื่องความปลอดภัย ให้เขาใช้ Traffy Fondue แจ้งปัญหาเข้ามา เจอจุดใดที่เป็นปัญหา ก็ให้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ทุกคน นอกจากนี้ กทม. ยังมีอีกโครงการ คือ รวบรวมพลาสติกเหลือใช้มาผลิตชุดสะท้อนแสง เพื่อให้พนักงานกวาดมีความปลอดภัยให้มากขึ้น

ขอขอบคุณสมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัทสมาชิกธุรกิจประกันวินาศภัย ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ต้องขอบคุณบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่มอบหมวกกันน็อกให้อีก 300 ใบ ซึ่งพนักงานกวาดส่วนใหญ่ขี่มอเตอร์ไซด์ ก็จะทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นและเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้ใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งด้วย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานกวาดของกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต รวมจำนวน 9,079 คน จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาทต่อคน รวมทั้งสิ้น 907,900,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2566

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย นายอานนท์ วัจวสุ นายกสสมาคมประกันวินาศภัยไทย และประธานกรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นายกีเดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย นางสาวพรณี ปิติกุลตั้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารสำนักงานเขตพระโขนง

----- (มูทิตา สปส./ชโฆพร สสล. รายงาน)

นโยบายกทม.ไม่ซ้ำซ้อน อยากรให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กทม.จะทำทุกอย่างเต็มที่

“ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กรุงเทพมหานคร วันนี้เป็นวันสำคัญ เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก World Habitat Day ที่อยู่อาศัยถือเป็นเรื่องสำคัญ เป็นพื้นฐานหลักที่สำคัญ หากมีที่อยู่อาศัย ชีวิตก็จะมั่นคง ลูกก็จะมีการศึกษา มีการทำงานทำ ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ หน้าที่หลักของหน่วยงานราชการคือการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยอย่างเต็มที่ ในส่วนของกทม.ถึงแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของที่สาธารณะ แต่เราเป็นคนดูแลที่สาธารณะ การบริหารจัดการก็จำเป็นต้องดูภาพรวม และทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน” นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวกับผู้เข้าร่วมขบวนเครือข่ายสลัม 4 ภาค เพื่อรณรงค์เนื่องในที่อยู่อาศัยโลก ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (3 ต.ค. 65)

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมามีเห็นโครงการบ้านมั่นคง ที่มาจากหลายฝ่ายช่วยกัน รัฐเองก็ช่วยตามกรอบอำนาจ โดยไม่สร้างภาระ ในส่วนของประชาชนก็ต้องอดออมวันละนิด เริ่มฝึกที่นิสัย เพื่อสร้างชีวิตที่มั่นคง กทม.ยินดีเต็มที่ที่จะช่วยให้พี่น้องทุกคนมีที่อยู่อาศัย แต่ขอให้ทุกคนช่วยกันด้วยการปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ เป็นนโยบายที่ไม่ซ้ำซ้อน เมื่อมีที่อยู่อาศัยมีบ้านมั่นคง ลูกก็จะมีการศึกษาที่ดี มีการทำงานที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงด้วย ทั้งนี้ ต้องเป็นการช่วยกันทั้งสองฝ่าย ทั้งภาครัฐและประชาชนอย่าเอาการเมืองมาเกี่ยวข้อง แต่ขอให้ทำงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้หาคำตอบให้ได้ ขออย่าว่าคนไร้บ้านแต่ไม่ไร้สิทธิ์ ไม่ไร้โอกาส กทม.จะหาที่ให้ยืมหยัดและกลับมาสู่สภาพปกติได้ นโยบายไม่พูดการเมืองดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน จุดใดที่ได้ก็บอกได้ว่า จุดใดที่ไม่ได้ก็จะบอกว่าไม่ได้ ขอให้แสดงพลังอย่างเรียบง่ายและสันติ กทม.จะดูแลในส่วนของกทม.เป็นหลัก

พร้อมกันนี้ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบเอกสารลงนามอนุมัติใช้ที่ดินสาธารณะ เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนบึงลำไผ่ เขตมีนบุรี โดยมีผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

เยี่ยมชมชุมชนต้นแบบการแยกขยะ ตรวจศูนย์ BFC เขตบางบอน เตรียมปลูกต้นไม้ถนนพรมแดน เร่งแก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ปรับปรุงสวนเดิมพร้อมสร้างสวนใหม่เป็นสวน 15 นาที

(3 ต.ค. 65) เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตบางบอน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เยี่ยมชมต้นแบบการแยกขยะ ชุมชนบ้านมั่นคงวิมานทอง ถนนบางบอน 3 ซอย 8 เป็นชุมชนขนาดเล็ก มีบ้านพักอาศัย 142 หลังคาเรือน ประชากร 446 คน เขตฯ ได้คัดเลือกชุมชนดังกล่าวเป็นต้นแบบของการจัดการขยะ ซึ่งผู้นำชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการขยะออกจากแหล่งกำเนิด และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนแบบครบวงจรตามหลัก 3RS โดยเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และมอบถังขยะเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้ชุมชนบ้านมั่นคงวิมานทอง สมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านเข้ารอบที่ 1 ซึ่งมีการนำเสนอผลงานโครงการชุมชนปลอดขยะรูปแบบออนไลน์ และได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลสำหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน สนับสนุนการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ และขยะทั่วไป ประชาชนในชุมชนคัดแยกขวดน้ำพลาสติกขาย เป็นรายได้ให้กับครอบครัว การผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับแปลงผักในชุมชน โดยนำเศษผักผลไม้ และต้นไม้ที่ตัดจากในชุมชน มาผลิตปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดิน สำหรับปริมาณขยะก่อนดำเนินการ 1,000 กิโลกรัม/วัน ปริมาณขยะหลังดำเนินการ 800 กิโลกรัม/วัน ปริมาณขยะส่วนต่างที่ลดลง 200 กิโลกรัม/วัน ส่วนปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ ขยะอินทรีย์ 100 กิโลกรัม/วัน ขยะรีไซเคิล 200 กิโลกรัม/วัน ขยะทั่วไป 500 กิโลกรัม/วัน รวมปริมาณที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ 200 กิโลกรัม/วัน โดยเขตฯ จัดเก็บขยะตามกำหนดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในวันอังคารและวันเสาร์ ทำให้ชุมชนมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตรวจศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เขตบางบอน พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการของกรุงเทพมหานคร จากเดิมซึ่งเป็นการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center : BSC) สู่การเป็นศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) โดยนำงานบริการของ 10 ฝ่ายในสำนักงานเขต โดยนำงานบริการของ 10 ฝ่ายของสำนักงานเขต ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายรายได้ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายคลัง ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มาให้บริการรวมกันที่จุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการและติดต่อราชการกับกรุงเทพมหานคร

จากนั้นได้ลงพื้นที่ถนนพรมแดน (ซอยเอกชัย 131) ตามโครงการถนนสวย (ปลูกต้นไม้ 1 ถนน 1 เขต) ระยะทาง 2,138 เมตร จากการสำรวจพบว่าทางเท้าฝั่งขวาของถนนมีความกว้าง 2.5 เมตร ยังไม่มีต้นไม้ ส่วนฝั่งซ้ายของถนนไม่มีทางเท้า พื้นที่ริมถนนมีการปลูกต้นไม้ราชพฤกษ์ และมีพื้นที่บางส่วนของถนนที่ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมได้อีก ซึ่งทั้ง 2 ฝั่งถนน สามารถปลูกต้นไม้ได้ประมาณ 300 ต้น เพื่อให้เป็นถนนสวยในพื้นที่ เขตฯ จึงมีแนวคิดจะปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นเป็นกำแพงกรองฝุ่น อีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มความสดชื่นให้กับพื้นที่ เนื่องจากต้นไม้เป็นพืชที่มีดอกสวยงามหลากหลายนสี เช่น สีม่วง สีชมพู สีม่วงอมชมพู หรือ สีม่วงอมขาว หากปลูกเป็นแถวตลอดแนวถนนจะเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้น

ด้านจุดเสี่ยงภัยด้านอุบัติเหตุทางถนน บริเวณซอยเอกชัย 131 สามแยกตัดกับถนนพรมราชบุรี บริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนพรมราชบุรีรังสรรค์ ถนนพรมราชบุรีตัดซอยพระราม 2 ซอย 82 ซึ่งทั้ง 2 แห่ง เกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง เนื่องจากไม่มีสัญญาณไฟจราจร ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตฯ ประสานสำนักการจราจรและขนส่งติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บ้ายแจ้เดือน ดีเส้นชะลอความเร็ว เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว

เยี่ยมชมสวนบางบอนสุขใจ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตบางบอน เนื้อที่ 1 งาน 2 ตารางวา ได้รับอนุญาตจากนายวิชัย ทิตตภักดี เจ้าของที่ดินให้เขตฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ว่างเป็นสวนพักผ่อนเชิงเกษตร ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว และเลี้ยงปลา เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้นั่งพักผ่อน พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงได้พักผ่อนและออกกำลังกาย

สำรวจพื้นที่สวนเดิมปรับปรุงเป็นสวน 15 นาที สวนเมืองมณีภิรมย์ ดิถสถานี่ตำรวจนครบาลแสมดำ บริเวณถนนพรมราชบุรี ได้รับมอบที่ดินจาก นางจิตปอง สาตวรรษ์ เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 80 4/10 ตารางวา ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2558 เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ซึ่งเป็นสวนเดิมที่เขตฯ จะปรับปรุงพื้นที่เป็นสวน 15 นาที ใกล้บ้านในระยะทาง 800 เมตร หรือใช้เวลาเดินทาง 15 นาที

ตรวจพื้นที่สวนใหม่จัดทำสวน 15 นาที ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา (สวนรักษาศุข) บริเวณถนนพรมแดน ดิถสถานี่พรมแดน ได้รับบริจาคที่ดินจากนางประจวบ เนตรแสงสว่าง เนื้อที่ 4 ไร่ 12 ตารางวา เพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเขตฯ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ฯ ใช้พื้นที่ 1 งาน 98 ตารางวา ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อออกแบบและตกแต่งอาคารเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ สวนพื้นที่เหลือ 3 ไร่ 90 ตารางวา เขตฯ มีแนวคิดสร้างสวนสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย จัดทำเป็นสวน 15 นาที ทำทางเดินภายในสวนที่เชื่อมต่อกันระหว่างโซนพืชพื้นถิ่นและพืชสมุนไพร กับโซนพืชตระกูลบอนต่างๆ ที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นเขตบางบอน รวมทั้งปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อเพิ่มความสวยงาม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่

ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ปลูกต้นขนุนพันธุ์ศรีบรรจง ต้นมะม่วงพันธุ์ขาวนิ่ม และต้นบอนพันธุ์กระต่ายต่าง บริเวณศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา (สวนรักษาศุข) สำหรับการลงพื้นที่วันนี้มี นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักเทคนิค นางทีพร โชติณัฐิต ผู้อำนวยการเขตบางบอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางบอน สำนักเทคนิค ประชาชนในชุมชนบ้านมั่นคงวิมานทอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล #สิ่งแวดล้อมดี #บริหารจัดการดี #ปลอดภัยดี #สุขภาพดี

----- (จิรัฐคม...สปล. รายงาน)

ข่าวสภาคทม.

เปิดประชุมสภาคทม.สมัยที่ 4 นัดแรก ร่วมเกาะติดประเด็นร้อนปัญหาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมกัน 5 ต.ค.นี้

(3 ต.ค. 65) นางสาวณันนมนต์ ห่วงทรัพย์ โฆษกสภากรุงเทพมหานคร เชิญชวนประชาชนร่วมติดตามและรับชมการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) โดยเผยแพร่การประชุมครั้งนี้ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 4 ท่าน จะเสนอญัตติใหม่ให้ที่ประชุมรับทราบ คือ 1. ญัตติของนายพุทธิพัชร์ รัตนารธรรมนนท์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในทางปฏิบัติ ที่นายทุนมีช่องว่างหลบเลี่ยง ในขณะที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับความเดือดร้อน 2. ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 3. ญัตติของนายณภาพล จีระกุล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในกรุงเทพมหานคร 4. ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาสำรวจและเวนคืนพื้นที่เพื่อก่อสร้างถนนเป็นทางลัดและทางเชื่อมช่วยระบายการจราจร

สำหรับรายละเอียดการอภิปราย ขอเชิญผู้สนใจติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้ทาง Facebook เพจ : สภากรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 5 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

----- (ปชส.สภา ทม. รายงาน)

พญาไทนัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ และขยะอันตราย

นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรม “นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ และขยะอันตราย” โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ และขยะอันตราย ในชุมชนพื้นที่ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ หมู่บ้านแหลมทอง จึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าว นำขยะชิ้นใหญ่ๆ ออกมาวางไว้บริเวณหน้าบ้านหรือริมถนนในซอย ก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขตฯ เข้าไปจัดเก็บแล้วนำมากำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2278 4344 ต่อ 6475

----- (ปชส...เขตพญาไท รายงาน)

ประเวศตรวจตลาดเพื่อสุขลักษณะของผู้บริโภค

นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะดำเนินการตรวจและนำด้านกายภาพลักษณะของตลาด โดยการตรวจคุณภาพอาหารทางเคมีด้วยชุดทดสอบ Test Kit และตรวจด้านจุลชีววิทยาด้วยชุดตรวจ SI-2 พร้อมเฝ้าระวังให้คำแนะนำด้านสุขลักษณะในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่สะอาด ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ตลาดหมู่บ้านฉัตรนคร ตลาดยิ่งสมบูรณ์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 7153 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

บางนาตั้งด่านตรวจควันดำ ป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5

นางสาวไตรยา วัชรชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร ตั้งด่านตรวจจับรถควันดำ - ควันขาว ในวันที่ 8, 10, 12 และ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30-14.00 น. บริเวณถนนเพชรรัตน ผังษาเข้า ระหว่าง กม.1 ถึง กม.4 เพื่อป้องกันและลดฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่ให้มีค่าเกินมาตรฐาน ลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายเทคนิค โทร. 0 2173 5263

----- (ปชส...เขตบางนา รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

เขตป้อมปราบ วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดบางเตย ถนนนวมินทร์

เขตประเวศ วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ มัสยิดอัลฮาลาลวี (สุเหร่าบ้านม้า) ถนนอ่อนนุช สะพานลอยข้ามแยกประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ถนนศรีนครินทร์ ซอย 42 ถนนพัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านซ่อมรถยนต์พัฒนาการรอดัดคาร์ ถึงหน้าร้านอาหารอีสานแซ่บ ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 16 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่สี่แยกประเวศ ถึงหน้าอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และถนนคูขนานมอเตอร์เวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตบางนา วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณลำรางโค้งศรีเอี่ยม ถึงร้านอาหารเบิกไพร ถนนศรีนครินทร์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

เขตยานนาวา วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกด่วนสาธุประดิษฐ์ ถึงหน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัล พระราม 3 เวลา 13.00-16.00 น. สะพานลอยคนข้าม ถนนพระรามที่ 3 และวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ถนนพระรามที่ 3 ตั้งแต่ริมคลองเสาชิงช้า ถึงสถานีรถ BRT วัดดอกไม้ และเวลา 13.00-16.00 น. ตั้งแต่พระรามที่ 3 ซอย 52 ถึงหน้าสมาคมเดชะสัมพันธ์

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ประเวศทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา ถนนกาญจนาภิเษก ซอย 48 แขวงดอกไม้ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

บางนาประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกิน ประจำปี 2566

นางสาวไศรยา วัธนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 สำหรับชายไทยที่อายุ 18 - 20 ปีบริบูรณ์ (เกินในปี พ.ศ. 2546 - 2548) และอายุ 22 - 29 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. 2537 - 2544) ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้ว แต่ไม่ถูกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ทางเว็บไซต์ rcm66.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2566 (ในส่วนของกองทัพอากาศรับสมัครและคัดเลือกฯ ถึง 26 พฤศจิกายน 2565) สอบถามเพิ่มเติมที่ หน่วยสัสดี โทร. 0 2173 5271

----- (ปชส...เขตบางนา รายงาน)

ข่าวประจำวัน กทม. (4 ต.ค. 65)

<https://bit.ly/3C3ntbB>

